

# Chính sách Dân tộc

&

## THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

### ĐÔI NÉT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở VÙNG NGƯỜI CHĂM TỈNH BÌNH THUẬN

Bình Thuận có 27 tộc người, trong đó có 26 tộc người thiểu số, với dân số trên 84 nghìn người (chiếm 7%). Người Chăm là tộc người thiểu số có dân số đông nhất với trên 34.000 người, phân bố chủ yếu ở 4 xã tương đối thuần nhất và 9 thôn xen ghép thuộc 6/10 huyện, thị, thành phố của tỉnh Bình Thuận.

#### 1. Chính sách phát triển văn hoá, giáo dục, y tế

##### - Về văn hóa

Đời sống văn hóa tinh thần vùng Chăm ở Bình Thuận đến nay có nhiều khởi sắc. Nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá của đồng bào ngày càng cao. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến vùng người Chăm có bước phát triển hơn trước, cả về nội dung và hình thức. Tính đến năm 2009, trên 90% số hộ có đài, tivi; các xã đều có hệ thống trạm truyền thanh; các loại báo, tạp chí đến với đồng bào thường xuyên và đúng định kỳ. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân

cu” có bước chuyển biến tiến bộ, có 04/04 xã thuần Chăm đã xây dựng Nhà văn hoá xã; 12/14 thôn đã xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn; 14/23 thôn được công nhận là thôn văn hoá, trong đó có 3 thôn giữ vững danh hiệu này trong nhiều năm liên tục (thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc; thôn 3, Thị trấn Ma Lâm; thôn Cảnh Diển, xã Phan Thanh). Các sinh hoạt lễ hội, văn hóa văn nghệ cũng có nhiều kết quả như phục dựng lễ hội Katê ở huyện Hàm Thuận Bắc trên tháp PôsaHinur (từ năm 2005), biểu diễn ca, múa, nhạc, kịch hát, kịch múa văn hoá dân gian Chăm (khoảng 50 buổi/năm).

##### - Về giáo dục

Bình Thuận đã hoàn thành cơ bản chương trình phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ cho đồng bào Chăm. Số lượng học sinh Chăm đến trường ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường chiếm 98%. Việc học và dạy chữ Chăm trong năm 2007-2008 triển khai tại 13 trường tiểu học ở 3 huyện Bắc Bình, Tuy Phong và Hàm Thuận Bắc với 3.412 học sinh; 220 học viên/8 lớp là cán bộ, chiến sĩ và thanh niên. Truyền thanh tiếng Chăm cũng phát sóng 8 kỳ/tháng với thời lượng 30 phút/lần.

##### - Về y tế

Từ năm 2002 đến năm 2009, Bình Thuận mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 125.691 lượt người nghèo với số tiền là 5.479 triệu đồng; cấp giấy chứng nhận miễn nộp một phần viện phí cho 58.837 lượt người là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Chăm chiếm 20%. Số cán

bộ y tế Chăm tại các cơ sở y tế thôn bản được phát triển lên đến 100 người.

## 2. Về xây dựng hệ thống chính trị ở vùng người Chăm

Tính đến năm 2009, các thôn, xã vùng Chăm đều có tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể với 73 người là cán bộ, công chức chuyên trách, 138 người là cán bộ không chuyên trách. Thực lực cốt cán chính trị là người dân tộc thiểu số toàn tỉnh là 8.864 người, trong đó vùng Chăm có 3.837 người, chiếm 43%. Cụ thể là Mặt trận: 184/332 người; Hội Phụ nữ: 1.549/2.882 người; Hội Cựu chiến binh: 32/206 người; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 265/714 người; Hội Liên hiệp thanh niên: 534/984 người; Hội Nông dân: 1.096/2.117 người; Liên đoàn lao động: 177/317 người. Đến nay, Bình Thuận đã tổ chức 3 khoá đào tạo giúp 151 cán bộ học viên người dân tộc thiểu số hoàn thành văn hoá phổ thông Trung học, trung cấp lý luận chính trị, trong đó học viên Chăm chiếm 19% (gồm 29 người). Số lượng Đảng viên của Bình Thuận là 19.389 người, trong đó có 900 Đảng viên dân tộc thiểu số (chiếm 4,64%): Đảng viên dân tộc Chăm là 333 người, chiếm 1,72 % tổng số Đảng viên toàn tỉnh.

Có thể thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận, đời sống tư tưởng văn hoá trong vùng đồng bào Chăm có nhiều

chuyển biến. Công tác giáo dục, y tế, văn hoá có nhiều thành quả đáng kể. Đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ khoa học kỹ thuật người Chăm được nâng tầm cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống chính trị vùng đồng bào Chăm ngày càng trưởng thành trước tình hình và nhiệm vụ mới. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, lòng tin của đồng bào Chăm đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố. Điều đó cho thấy Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận đã quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác tư tưởng văn hoá trong vùng đồng bào Chăm; có sự phối kết hợp có hiệu quả giữa các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong công tác tư tưởng văn hoá trong vùng đồng bào Chăm; cán bộ và nhân dân Chăm tích cực cố gắng khắc phục mọi khó khăn để vươn lên không ngừng.

Tuy nhiên, vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế tồn tại ở một số mặt như trình độ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Chăm còn chậm; kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của đồng bào còn thấp, thông tin phục vụ đồng bào chưa nhiều, chưa thường xuyên; công tác phát triển Đảng ở vùng Chăm vẫn còn chậm... Điều này đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm không ngừng của các cấp, các ngành trong thời gian tới.

**Nguyễn Anh Tuấn**